

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๐ น.

ณ ห้องประชุมสระหงส์ ๔ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวิชราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๓.๒	หลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรระยะสั้นที่ใช้ในการบริการวิชาการสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที เห็นชอบให้เริ่มดำเนินการหลักสูตรระยะสั้นตามนโยบายบัณฑิตติดตาม ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มอบให้คณะจัดทำรายละเอียดต้นทุนของหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเติม
๕.๑	แนวทางการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มอบคณบดีหรือกับริองคณบดีและประธานสาขาเพื่อหาแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มอบผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดและหาแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยเชิญคณะทำงานการวางแผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
๕.๒	การพิจารณาความจำเป็นของหลักสูตร เพื่อประกอบการสรรหาอัตราว่าง	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มอบงานบริการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของทุกหลักสูตร โดยกำหนดภาระงานขั้นต่ำ ๓๕ หน่วยภาระงานต่อหลักสูตร แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีพิจารณาอีกครั้ง มอบคณบดีทุกคณะวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นเพื่อบรรจุอัตราว่างของหลักสูตรและแจ้งไปยังงานบริการการศึกษา

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๕.๓	การพิจารณาความต้องการและความขาดแคลนบุคลากรประเภทวิชาการในหลักสูตรที่มีผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ มอบงานบริการการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลภาระงานสอน ในภาคการศึกษาที่ ๑ และ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสาขาวิชา ที่มีผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพรู โดยกำหนดภาระงานขั้นต่ำ ๓๕ หน่วยภาระงานต่อหลักสูตร แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
๕.๔	แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนปริญาตรีล่วงหน้า	เห็นชอบในหลักการ และมอบหมาย ดังนี้ ๑. มอบให้คณบดีทุกคณะพิจารณาความเป็นไปได้ของหลักสูตรที่จะจัดการศึกษาแบบเรียนปริญาตรีล่วงหน้า ๒. มอบงานบริการการศึกษาศึกษาข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนปริญาตรีล่วงหน้า
๕.๕	ขอเพิ่มเติมหลักสูตรระยะสั้นของคณะพยาบาลศาสตร์	เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นของคณะพยาบาลศาสตร์เพิ่มเติมจำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรพื้นฐาน ๗๐ ชั่วโมง) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น ๖ เดือน) รวมหลักสูตรระยะสั้นจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ หลักสูตร